

# CHÚC MỪNG LỄ KỶ NIỆM 18 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG

Ngày 14 - 12 - 2019, tại khu du lịch Sao Việt (Vietstar Resort) xã An Phú thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên) Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm ngày thành lập. Đồng đạo Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và các nhà khoa học từ Bắc vào Nam cùng một số nhà nghiên cứu giàu uy tín của nước ngoài đã vui mừng tới dự. Lãnh đạo của không ít cơ quan và đoàn thể đã và đang có mối quan hệ thân thiết với Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông (trong đó có Viện Trang phục Việt) đã có mặt.



*Từ trái sang : Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam : Viện sĩ Giáo sư Tiến sĩ Đặng Vũ Minh, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hoàng Quân (cùng phu nhân) và một nữ đại biểu tại lễ kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông.*

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiều cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, một số Bộ và cơ quan ngang Bộ cùng nhiều Trường đại học và Viện nghiên cứu nước ngoài đã gửi lẵng hoa tới chúc mừng. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú Yên và của thành phố Tuy Hòa đã hân hoan tới dự. Hội trường tràn ngập hoa tươi và những câu chúc tụng nồng nhiệt. Viện trưởng và Phó Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã tham dự và tay mặt toàn Viện chuyển tới lẵng hoa chúc mừng.



*Hoa chúc mừng của Viện Nghiên cứu Trang phục Việt.*

Liên tục 18 năm qua, tập thể cán bộ công nhân viên của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã có nhiều hoạt động phong phú và đạt được những thành tựu thật sự lớn lao. Một loạt công trình nghiên cứu có giá trị đã được thực hiện rất công phu và nghiêm túc. Không ít tác phẩm được biên soạn và được phổ biến rộng rãi. Tạp chí Phương Đông được đông đảo bạn đọc gần xa đón nhận. Tập thể Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông và Viện trưởng là Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú được tặng huân chương, nhiều cán bộ của Viện được nhận bằng khen của Chính phủ, nhận



bằng khen và kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội KH-KT VN. Theo đánh giá của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam là Viện sĩ Giáo sư Tiến sĩ Đặng Vũ Minh thì Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông thật xứng đáng là lá cờ đầu của các Viện Nghiên cứu trực thuộc Liên hiệp các Hội KH-KT.



*Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt tại lễ kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông*

Viện Nghiên cứu Trang phục Việt xin một lần nữa chúc mừng tập thể cán bộ và công nhân viên của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục giành được nhiều thành tựu lớn lao trong sự nghiệp cao cả của mình. Chúc mối quan hệ giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông và Viện Nghiên cứu Trang phục Việt ngày càng tốt đẹp, đôi bên nhất định sẽ thiết lập và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực cùng quan tâm.



*Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông (Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú) chụp hình lưu niệm với Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt .*



*Từ trái qua phải : Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt Phó Viện trưởng thường trực và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông*